

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

สุดจิต นิมิตกุล

ผมได้เข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2502 โดยสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อดังกล่าว ศึกษาอยู่ 4 ปี ในวิชาการปกครอง ระหว่างศึกษาได้พักอาศัยอยู่ในหอนิสิตชาย ในช่วงการเรียนมีความสุขดี และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหลายกิจกรรม และเมื่อจบปีที่ 3 ได้มีโอกาสไปทำงานในระดับอำเภอที่จังหวัดจันทบุรี ทำให้มีประสบการณ์ทางการปกครองในชนบทเป็นอย่างดี 4 ปี ในจุฬาย และประสบการณ์ฝึกงานได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆ และใหม่ๆ มากมายอันส่งผลต่อการทำงานในอนาคต รวมทั้งผลการเรียนโดยจบปริญญาตรีเกียรตินิยมทางการปกครองในโอกาสเดียวกัน เนื่องจากทางครอบครัวซึ่งพี่ๆ จบการศึกษาทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประสงค์จะให้ผมเรียนกฎหมายประกอบกับในปีนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับนักศึกษาโดยไม่ต้องสอบเข้าเป็นปีสุดท้าย ผมจึงได้ลงทะเบียนเข้าเรียนไปพร้อมกัน ฉะนั้น ผมจึงได้ปริญญาตรีทั้ง 2 สาขาดังกล่าว เพื่อนร่วมรุ่นที่จุฬาย มีนายโฆสิต บั้นเปี่ยมรัฏฐ์, นายสาโรจน์ เซาวนิวิรัช, นายธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์, นายบรรจง กันตวิรุฒ, นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์, นายพจน์ ใจมั่น, นายปรีชา รักษาคิด, นายบุญรงค์ นิลวงศ์, นายชัชหาญ ไตรมรศักดิ์, นายยัพ พยอมยมนตรี, และเพื่อนๆ อีกจำนวนหนึ่ง

ส่วนเพื่อนนิติ 2502 (นิติ 02) ที่ธรรมศาสตร์มีจำนวนมาก เพราะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดปีสุดท้าย จบแล้วก็ไปประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น เป็นผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ทนาย และข้าราชการ และอาชีพส่วนตัว มีประธานศาลฎีกา 2 คน คือ นายจรูญ อำนวยวัฒนา, นายธวัชชัย พิทักษ์พล, และอัยการสูงสุด 2 คน คือ นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์, และนายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์, ส่วนอัยการอื่นๆ ก็มี นายกิตติ ไกรสิงห์, นายจิระ บุญพจนสุนทร, สำหรับทนายความ ก็มี นายรัก กอแสงเรือง, นายบัณฑิต ศิริพันธุ์, นายโชคชัย โกฏิกุล, นายฉัตรแก้ว ผดุงชีวิต, ส่วนราชการอื่นๆ ก็มี นายชุมพล ศิลปอาชา, ดร. มั่น พัดโนทัย, นายสมควร ธีรรัฐ, พลเอก พล.อ.ท. มั่นส เด่นดวง, และ พล.ต.อ. วิรุณ พันธ์แสง ผมได้มีโอกาสรับใช้เพื่อนๆ ทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยรับเป็นประธานรุ่นให้แก่เพื่อนรัฐศาสตร์จุฬา และรับเป็นประธานจัดงานประจำปีให้แก่นิติ 02 ด้วยความภาคภูมิใจ

ส่วนการศึกษาในต่างประเทศนั้น ผมได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ สหรัฐอเมริกาโดยศึกษาปริญญาโทด้านการบริหาร และได้เข้าศึกษาด้านการวางแผนพัฒนา ณ สถาบันสังคมศาสตร์ ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและประสบการณ์ทั้งสองสถาบันมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการรับราชการ และการพัฒนาประเทศ และได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าในต่างประเทศ ทั้งในตำแหน่งนายกสมาคม และกรรมการบริหาร ในสมาคมเหล่านั้น สถานศึกษาดังกล่าวทั้ง 2 นี้ ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนมาศึกษา โดยเฉพาะที่ดีทรอยท์ กพ. จะส่งนักศึกษาเข้าศึกษา แทบทุกปี บุคคลทั่วไปเรียนในขณะนั้นก็มี นายเซาว์ส สูดลภา นายสนอง รอดโพธิ์ทอง, นายสุนทร ศรีรัตน, นายมนัส สุขสมาน, นายเจน บุญส่ง และ ดร. สฤณี สันติเมธณีคน เป็นต้น

ยังมีอีก 2 สถาบันที่ได้เข้าศึกษา คือ วิทยาลัยการปกครอง และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผมได้เข้ารับการศึกษาด้านบริหารในหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส. 9) เป็นเวลา 4 เดือน เมื่อปี 2520 เพื่อเตรียมบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งบริหารต่อไป ส่วนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนั้นได้เข้าศึกษารุ่น 33 เมื่อปี 2533 สถาบันนี้ได้รับทั้งความรู้ประสบการณ์และเครือข่ายในการทำงาน นักศึกษาในรุ่นนี้ได้แก่ พล.อ. เกษม นภาสวัสดิ์, นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล, นายชั้น พูลสมบัติ, นายเทียน เมฆานนท์ชัย, พล.อ. ถนอม วัชรพุก, นายทวี บุตรสุนทร, พล.อ. บัณฑิตย์ มลายอรินันท์, นายประวิทย์ มาลีนนท์, พล.อ. ประสาท แทนขำ, นายปรีชา จำปารัตน์, นายปรีดี บุญยัง, นายปรอดประสพ สุรัสวดี, นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา, นายพินิต อารยะศิริ, ดร. รุ่ง แก้วแดง, พล.อ. วีรยุทธ ดวงนิมิตร, นพ. ศุภชัย ไชยธีระพันธ์, ดร.สมิต ธรรมสโรช, นายสุพล สิ้นสมุท, ศ.นพ. อนุวัติ ลิ้มสุวรรณ, นายอภัย จันทนจุลกะ, และ ดร. อรุณ รักธรรม เป็นต้น

ในโอกาสที่ได้เข้าศึกษาในสถาบันสำคัญๆ นอกจากจะได้ความรู้และรู้จักคณาจารย์แล้ว ยังได้รู้จักคุ้นเคยกับบุคคลผู้มีความรู้มีเกียรติหลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการรับราชการเป็นการอย่างยิ่ง
